

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทีนัดตามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “ล้างมือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก”



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทีนัดตามาตุ
เสด็จทรงเปิดงาน “ล้างมือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก”

ปัจจุบันเชื้อโรคมักมีการพัฒนาเร็วมาก ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดี และเป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ลดอัตราการติดเชื้อจากโรคต่างๆ โดยมีรายงานยืนยันว่า การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีน หรือการเข้ารักษา ช่วยลดอัตราการตายจากโรคท้องร่วงได้ร้อยละ 50 ลดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจร้อยละ 25 การล้างมืออย่างถูกวิธี ยังช่วยลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 90

เพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญและสร้างเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี ด้วยการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ช่วยป้องกันโรค บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพเพเทคส์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดงาน “ล้างมือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก” ขึ้น โดยได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทีนัดตามาตุ เสด็จเป็นประธานทรงเปิดงาน โดยมี นายฉอง มาร์ค เลบริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.อัมพร จันทรวินบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รศ.พญ.วันทปรียา พงษ์สามารถ กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพ่าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จ ณ ลานอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทีนัดตามาตุ ได้ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “ล้างมือสร้างสุข...สุข (อนามัย) สร้างโลก” และทรงร่วมล้างพระหัตถ์ รวมทั้งประทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและการสาธิตแนะนำวิธีการล้างมือด้วยสบู่ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธี พร้อมทดสอบการล้างมือและสาธิตการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น โดยภายในงานได้จำลองสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติด

เชื่อได้ง่าย ได้แก่ โรงเรียน ห้องสมุด และสถานีรถสาธารณะ เป็นต้นรวมทั้งทอดพระเนตรงานศิลปะสร้างสรรค์จาก
มือที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “มือสร้างศิลป์กับโพรเทคส์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้เยาวชนคนไทยได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ปลุกฝังการสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้เกิดการล้างมืออย่างถูกวิธีจนเป็นนิสัย ด้วยการรณรงค์ล้างมือ
“7-20-7” คือ ล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 20 วินาที ก่อน-หลังการทำกิจกรรมหลัก 7 อย่าง ได้
แก่ 1) ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร 2) ก่อนและหลังรับประทานอาหาร 3) ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4) ก่อนและ
หลังทำกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้มือแล้วเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา ขยี้จมูก ไอ จาม 5) หลังเข้าห้องน้ำ 6) หลังเล่นกับสัตว์
เลี้ยง 7) หลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือผู้ใหญ่

ในโอกาสนี้ นายติน เคิร์ก แพ็ตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้า
เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ยากไร้ทั่วประเทศอีกด้วย

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณชลิยาพันธุ์ นุ่นสวัสดิ์ (กิ๊ฟฟู่) โทร.02 718 3800-5 ต่อ 144 หรือ 061 563 6244